

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.conggiaovietnam.net>;
conggiaovietnam@gmail.com

Bản tin CGVN

Chủ Đề: Tình Người trong cơn nguy khốn

Tác giả: Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP (Giáo phận Nha Trang)

KHÔNG CHỈ LÀ CHIỀU RỘNG, NHƯNG CÒN LÀ CHIỀU SÂU



Kính mời theo dõi video tại đây: <https://bit.ly/3sT7cky>

Đây là một nhận xét của vị Bác sĩ Giám Đốc Bệnh Viện Dã Chiến số 12. P. An Khánh, Tp Thủ Đức trong phát biểu tạm chia tay 17 Tình nguyện Viên Tu Sĩ sau một thời gian cùng nhau làm việc trong tâm Dịch.

Tên của vị Bác sĩ này có bốn chữ – nghĩa là ông chắc ở lớp tuổi cuối 8X – đầu 9X – lớp tuổi rất gần với các Tình nguyện Viên...

Phát biểu của ông là đề thay mặt cho Ban Lãnh Đạo và Y – Bác sĩ của bệnh viện...



“Tôi xin được nói lên lời cảm ơn quý Sơ, quý Thầy trước khi chia tay. Phải nói là sự đóng góp của quý vị Tu sĩ Thiện Nguyễn là vô cùng to lớn, không chỉ là chiều rộng, nhưng còn là chiều sâu, bởi vì các vị đã làm việc với cái tâm, với sự tận tụy, lòng yêu mến các bệnh nhân ở đây. Bây giờ, các Sơ, các Thầy ra về, đã để lại khoảng trống lớn trong bệnh viện. Nhưng không biết nói gì hơn, chúc quý Sơ, quý Thầy và toàn thể gia đình mọi sự bình an, luôn được an khang, mạnh khỏe và mọi sự lành.”

Còn vị đại diện Chính Quyền Thành Phố thì chia sẻ:

“Sau một thời gian quý Sơ và quý Thầy tham gia chống Dịch và mang lại những kết quả rất đáng khích lệ, chúng tôi muốn nói lên lời cảm ơn đến quý Sơ và quý Thầy. Quý Tu sĩ đã nêu cao tinh thần hiến thân phụng sự, nhất là đã can đảm dấn thân vào nơi nguy hiểm ở tuyến đầu để phục vụ bệnh nhân Covid và hỗ trợ các Y – Bác sĩ về sức lực cũng như tinh thần. Sự đóng góp này được Chính Quyền và Nhân Dân ghi nhận và biết ơn.”

Ông cũng chia sẻ một suy nghĩ vui:

“Đời tôi sống đến nay 60 mấy năm mà chưa bao giờ thấy có giai đoạn lịch sử nào đặc biệt như thế này, chỉ vì đại Dịch. Trên thế giới cũng không có nước nào làm được như Việt Nam, là huy động lực lượng Tu sĩ dấn thân phục vụ chống Dịch như thế. Quý Sơ, quý Thầy rất đặc biệt!”

Vâng, thưa các bạn Tu sĩ trẻ nữ cũng như nam, các bạn thật đặc biệt!



Dĩ nhiên lớp này về thì lớp kia đến – luôn luôn có bóng dáng các bạn ở tuyến đầu... cho đến khi tình trạng trở lại bình yên hoặc là – với Ôn Trên – nhân loại không chế được Dịch Bệnh, hoặc có phương thế để cùng sinh tồn với Dịch... như những trận Dịch đã qua trong lịch sử con người...

Điều mà người viết muốn chia vui với các bạn là – trong công việc thiện nguyện – các bạn đã chứng minh được về “chiều rộng và chiều sâu”, về “sự đặc biệt” của con cái Chúa... mà – nếu không có Dịch và các bạn không tình nguyện – thì mãi mãi những trải nghiệm ấy... chỉ là trong bốn bức tường Tu viện chật hẹp – khó cựa quậy...

Bạn biết không, Đức Thánh Cha – trong lưu ý về vấn đề “Mục vụ giới trẻ trong môi trường giáo dục” có yêu cầu các trường học Công giáo cần kiểm điểm về tình trạng “tự bảo tồn chính mình” bằng cách “chỉ chú ý vào một kiểu giáo dục đức tin nào đó ít có khả năng khơi dậy những kinh nghiệm đức tin bền vững”. Ngài nói: “Trường học mà biến thành một ‘hầm trú ẩn’ bao bọc học sinh tránh những sai lầm ‘từ bên ngoài’ là một biếm họa cho xu hướng này.” [Christus Vivit, 221]...

Sáng nay – trước khi lóc cóc cho các bạn những hàng này – người viết có lướt qua ít trang mạng của các Giáo phận và thấy Giáo phận nào cũng nói đến sự kiện chia tay này, bởi – theo người viết nghĩ – nó cũng là một khích lệ cho tầng tầng lớp lớp những anh chị em chúng ta nối tiếp bước dần thân, và biết đâu các bạn sẽ trở lại “chiến tuyến” thêm một lần nữa khi – qua các bệnh nhân – Chúa lại xin các bạn lên đường...

Thình thoảng người viết cũng ghé qua một vài youtube, biết những tâm tình của các bạn khi làm công việc thiện nguyện và – tới phiên mình – đã trở thành “bệnh nhân” bị cách ly. Hầu hết là tâm tình của Phó Thác, bởi đơn giản, chúng ta thấm nhuần lời cầu nguyện ở Vườn Cây Dầu của Chúa Giê-su: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 26, 39).

Và – dù là phận phàm nhân ham sống sợ chết – thì chúng ta – với hoàn cảnh đang trải nghiệm... cùng những năm tháng cận kề bên Chúa – chúng ta đủ can đảm để thân thưa: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài!” (Dt 10 , 7). Nhất là khi các bạn được ở trong “giờ thứ 25” – giờ tuyệt vời của người bạn Chúa trên Thánh Giá.

Và rồi những “chiều rộng” và những “chiều sâu”, những “đặc biệt” cứ thế mà nhân lên để trần gian này ngày càng “nóng lên” trong tình Chúa – tình người: Thiên Đàng sẽ xuất hiện...

Mong ước thay...

Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP

Hẹn gặp lại



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

conggiaovietnam@gmail.com

<http://www.conggiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển

*Đăng ngày Thứ Bảy, August 28, 2021
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*